

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05/CT- UBND

*Việt Trì, ngày 24 tháng 3 năm 2006*

## **CHỈ THỊ**

### **Về việc phát động phong trào thi đua**

Năm 2006 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI và thực hiện kế hoạch 5 năm (2006 - 2010). Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2006, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên từ nay đến hết năm 2006, với các nội dung và biện pháp chủ yếu sau:

#### **I - NỘI DUNG TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA:**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành để phát động phong trào thi đua năm 2006 nhằm động viên các tập thể, cá nhân phấn đấu thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Nội dung tổ chức phong trào thi đua phải đạt được các yêu cầu sau:

- Xác định cụ thể mục tiêu, chỉ tiêu, khẩu hiệu thi đua, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Chỉ tiêu thi đua phải cao hơn mức hoàn thành nhiệm vụ để từng tập thể, cá nhân phải nỗ lực, tích cực phấn đấu mới hoàn thành.

- Nội dung phong trào thi đua tập trung giải quyết tốt nhiệm vụ được giao, những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan đơn vị và những nhiệm vụ đang được Đảng, Nhà nước quan tâm giải quyết như:

+ Tích cực tham gia đấu tranh chống tham ô, tham nhũng, lãng phí; tuyên truyền phổ biến và thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm.

+ Thực hiện tốt quy chế dân chủ: Công khai hóa những công việc theo quy định phải công khai để mọi người có liên quan biết giám sát, tự giác thực hiện. Lắng nghe ý kiến của nhân dân và giải quyết có tình có lý những kiến nghị đề xuất của dân trong phạm vi khuôn khổ pháp luật.

+ Thực hiện tốt cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến liên hệ giải quyết công việc. Chống sách nhiễu, phiền hà đối với tổ chức và công dân.

+ Thực hiện tốt phong trào “Xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa”, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ công chức, viên chức. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

## II - BIỆN PHÁP TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA:

Biện pháp thi đua phải cụ thể, thiết thực, phong phú, phù hợp và có tính khả thi cao. Phải phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các tập thể, các cá nhân trong cùng cơ quan đơn vị, có kế hoạch xây dựng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm nòng cốt cho phong trào thi đua, chỉ đạo mô hình điểm nhằm rút kinh nghiệm để chỉ đạo trên diện rộng; thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện, tiến hành sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

Phong trào thi đua được tổ chức phát động, sơ kết và tổng kết theo thời gian sau:

- Phát động phong trào thi đua: Xong trước 05/4/2006.
- Sơ kết phong trào thi đua vào dịp sơ kết 6 tháng đầu năm 2006.
- Tổng kết phong trào thi đua gắn với tổng kết công tác năm 2006, kết thúc trước 15/01/2007.

## III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có trách nhiệm phát động và chỉ đạo tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị mình. Động viên khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Báo cáo UBND tỉnh (qua cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh) kết quả thực hiện theo thời gian như sau: Đợt một trước 30/8/2006; đợt hai trước 31/12/2006.

Yêu cầu các Trưởng khối Thi đua phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng các đơn vị thành viên trong khối và cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua của từng đơn vị. Kiểm tra, chấm điểm xếp loại các đơn vị xuất sắc đề nghị các cấp khen thưởng.

Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ và các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua của các cơ quan đơn vị, kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến; gương người tốt, việc tốt; nhân tố

mới, những cách làm hay có hiệu quả để nêu gương học tập.

Đề nghị các ban của Đảng, UBMTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác trong phạm vi quyền hạn của mình tổ chức các cuộc vận động và các phong trào thi đua, đồng thời tuyên truyền, động viên các thành viên của tổ chức mình hưởng ứng tích cực phong trào thi đua.

Giao Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua của các cấp, các ngành và các đoàn thể. Tổng hợp, thẩm định thành tích, báo cáo UBND tỉnh quyết định, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức triển khai nghiêm túc Chỉ thị này.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Hải (Đã ký)**